

Số: /BC-BCĐ

Tân Khai, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-BCĐ ngày 13/5/2024 của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” huyện về việc kiểm tra kết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2024;

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” thị trấn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO

- Tân Khai là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện Hớn Quản, phía Đông tiếp giáp xã Phước An và xã Tân Quan, phía Tây tiếp giáp xã Đồng Nơ, phía Nam tiếp giáp xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, phía Bắc tiếp giáp xã Thanh Bình. Diện tích tự nhiên 42,75km², dân số 15.809 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 4,36%.

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND, UBND; UBMTTQ thị trấn, đặc biệt là Ban chỉ đạo huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” ngày một hiệu quả. Qua triển khai cuộc vận động các khu phố, Nhân dân đã đồng thuận hưởng ứng thực hiện tốt các tiêu chí cuộc vận động.

- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức đó là: thời tiết, giá cả các mặt hàng không ổn định, tình hình dịch bệnh, Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ còn mới nên một số khu phố khi triển khai chưa đồng bộ, thay đổi nhân sự trưởng khu phố, bí thư chi bộ nên một số trưởng BVĐ còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện tại khu phố mình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

1. Việc thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng ủy thị trấn

Ngay từ đầu năm 2024, Ban chỉ đạo cuộc vận động thị trấn đã tham mưu với cấp Ủy Đảng Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” trên địa bàn thị trấn Tân Khai năm 2024.

2. Các văn bản chỉ đạo, triển khai của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thị trấn về Phong trào

- Triển khai kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/03/2024 Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” trên địa bàn thị trấn Tân Khai năm 2024.

- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/04/2024 của UBND thị trấn về việc đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2022 - 2025.

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND thị trấn về triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn thị trấn Tân Khai.

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/3/2024 của UBND thị trấn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Tân Khai.

3. Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn; các Ban vận động khu dân cư

UBND thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 22/01/2024.

4. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị trấn

Ban hành quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị trấn Tân Khai.

5. Tình hình đăng ký và thực hiện Quy ước trên địa bàn từng khu dân cư trong toàn huyện và công tác hòa giải cơ sở

- Năm 2019 UBND thị trấn tiến hành chỉnh sửa Quy ước và đã được UBND huyện phê duyệt, đến nay các khu phố trên địa bàn thị trấn đã triển khai thực hiện Quy ước, nhân dân đã được tuyên truyền hiểu rõ về ý nghĩa của việc thực hiện quy ước. Tuy nhiên việc triển khai, thực hiện tại các khu phố còn hạn chế do ý thức một số người dân chưa cao, người dân di cư từ nhiều vùng miền đến sinh sống, nên phong tục, tập quán khác nhau vì vậy việc vận động thực hiện còn hạn chế như: đám ma còn để nhiều ngày, con cái còn dính vào các tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường...

- Công tác hòa giải cơ sở: Trong 06 tháng đầu năm thị trấn đã tiếp nhận 08 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành công 04 vụ và không thành công 04 vụ.

6. Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” trên địa bàn năm 2024

- Đầu năm 2024, có 07/07 KDC đăng ký giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

- Đầu năm có 3.605/3.605 hộ, đạt 100% gia đình đăng ký thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”.

6.1. Xây dựng khu phố văn hóa

- Phong trào đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”

Trong 06 tháng đầu năm UBND thị trấn cũng đã xét 22 trường hợp hưởng chính sách bảo trợ xã hội; trao 03 thẻ BHYT cho người có công. Nhận 33 thẻ BHYT cấp cho người nghèo, người cận nghèo. Công tác thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ; giải quyết 17 hồ sơ cho đối tượng người có công và thân nhân người có công. Với phương châm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã nỗ lực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài thị trấn, thị trấn đã vận động được hơn 800 phần quà, tổng trị giá 300.500.000 đồng cho các đối tượng NCC, BTXH, nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

- Phong trào chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình

Trên địa bàn thị trấn hiện có 5 trường học, 102 lớp học và 172 giáo viên. Trong đó: có 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 1 trường Trung học cơ sở với tổng số học sinh là 3.538 em. Trong đó có 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Các trường học hoàn thành nội dung chương trình năm học và tổ chức Tổng kết năm học đúng thời gian quy định theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả: Cấp mầm non đã hoàn thành chương trình dạy và học theo quy định của Bộ GD &ĐT; cấp tiểu học học sinh xuất sắc đạt 33.8%, học sinh tiêu biểu vượt trội 15.1%, học sinh hoàn thành chương trình lớp học 99,2%, chưa hoàn thành lớp học 0.8%. Cấp THCS học sinh đạt loại khá, giỏi đạt 50.9%, 44.6% đạt loại trung bình, 4.4% đạt loại yếu, 01% học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Công tác dạy và học tại các trường trên địa bàn thị trấn luôn được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm. Các trường luôn thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thị trấn tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách DS-KHHGD; tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản; thực hiện các biện pháp tránh thai... Mạng lưới y tế thị trấn thường xuyên theo dõi cũng như tư vấn một số nội dung về: Lợi ích của việc khám thai, tư vấn sàng lọc sơ sinh và trước sinh; cách làm mẹ an toàn, dinh dưỡng cho trẻ, chăm sóc, thăm khám tại nhà cho bà mẹ sau sinh...

- Phong trào đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp

UBND thị trấn cũng đã triển khai cho 07/07 khu phố thực hiện tốt công tác thu gom rác thải địa bàn thị trấn; thường xuyên chỉ đạo tổ kiểm tra vệ sinh môi trường, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, chăn nuôi, các hộ xả rác không đúng nơi quy định; tổ chức ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, các khu phố ra quân đồng loạt dọn dẹp vệ sinh.

BCĐ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vận động Nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, trồng cây xanh các loại. Trên địa bàn thị trấn đã có bãi rác và xe thu gom rác thải hàng tuần đảm bảo môi trường sạch sẽ.

- Phong trào đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

Qua các phong trào BVĐ khu phố đã phát huy được vai trò của mình trong việc vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Có 100% hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các khiếu nại, kiến nghị được giải quyết kịp thời, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

6.2. Cuộc vận động “Người bình phước nói lời hay, làm việc tốt”

Qua triển khai các kế hoạch UBND thị trấn cũng đã gắn với nhiều công văn, chỉ thị cùng thực hiện như: Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hình thành những tập quán mới, văn minh, tiến bộ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Cuộc vận động được gắn kết với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” trên địa bàn thị trấn.

Trong công tác thực hiện cuộc vận động, UBND thị trấn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn được 50 giờ và tuyên truyền qua các buổi họp, tiếp xúc cử tri... các nội dung của cuộc vận động được triển khai đến cán bộ, nhân dân trên toàn thị trấn

6.3. Phong trào Xây dựng cơ sở hạ tầng, Xây dựng đô thị văn minh

UBND thị trấn đã tổ chức tuần tra và phối hợp tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng, đã xử phạt 05 trường hợp vi phạm hành chính, trong đó 01 trường hợp vượt thẩm quyền xử phạt của thị trấn báo cáo UBND huyện ban hành quyết định. Ký xác nhận chỗ ở hợp pháp 110 trường hợp.

Kết quả Phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhân dân rất phấn khởi và nhiệt tình tham gia đóng góp kinh phí để thực hiện. Một số hộ đã ủng hộ thêm kinh phí cho việc làm đường, làm đèn đường, đường cò, đường hoa, camere an ninh.

6.4. Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tại hội nghị công nhân viên chức năm 2024, Công đoàn cơ sở thị trấn đã thống nhất với UBND thị trấn đăng ký danh hiệu “Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024;

Có 34/34 Công đoàn viên đăng ký thực hiện “Nếp sống văn minh” năm 2024.

Các trường học đóng trên địa bàn thị trấn cũng đã đăng ký cơ quan đơn vị đạt chuẩn về ANTT năm 2024.

6.5. Kết quả thực hiện Phong trào

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Đẩy lùi các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, đốt vàng mã, rải tiền, bài trừ các văn hóa phẩm độc hại; vận động Nhân dân tiết kiệm trong ma chay cưới hỏi..

Duy trì thường xuyên các lễ hội như: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; lễ Phật Đản; Lễ Vu lan; Đêm hội trăng rằm; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; lễ thấp nền tri ân nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Lễ Cầu Bông Đình thần Tân Khai, Lễ Kỳ Yên Đình thần Tân Khai, Lễ hội Cầu Mưa đồng bào dân tộc S'tiêng và một số ngày Lễ trọng của các tổ chức tôn giáo.

Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài tại các khu phố và các dòng họ tộc. Vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước tại các khu phố.

Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Xây dựng thiết chế nhà văn hóa từng bước đạt chuẩn theo tiêu chí đô thị văn minh; Hiện có 07/07 khu phố có nhà văn hóa, 01 nhà văn hóa cộng đồng. Có 06 nhà văn hóa cơ bản đạt chuẩn về diện tích xây dựng, chỗ ngồi, khu thể thao.

Hiện trên địa bàn thị trấn có 03 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 01 sân bóng đá nền đất, 03 sân cầu lông, 03 sân bóng chuyền, 02 câu lạc bộ yoga, 02 câu lạc bộ thể hình các cơ sở này đều do người dân tự đầu tư thành lập, hoạt động thường xuyên đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của người dân. Ngoài ra trên địa bàn thị trấn hiện có 7 câu lạc bộ dưỡng sinh (6 câu lạc bộ ở các khu phố và 01 câu lạc bộ của thị trấn), 08 câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ và 04 câu lạc bộ cờ tướng, 02 CLB cầu lông, 01 CLB dân ca.

Số người tham gia Phong trào thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút trên 35% so với tổng số dân/ toàn thị trấn.

Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo

Triển khai thực hiện kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25/06/2024 của UBND thị trấn về việc thực hiện Giảm hộ nghèo người Kinh thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thị trấn Tân Khai, theo đó trong năm 2024 tổng số hộ nghèo là 02 hộ, đăng ký giảm nghèo 02 hộ, dự kiến đến cuối năm 2024 giảm 02 hộ nghèo.

Dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 các cấp các ngành đã phối hợp tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng cho các đối tượng là gia đình chính sách, nạn nhân da cam, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn 800 phần quà, tổng trị giá 300.500.000 đồng.

Xây dựng môi trường văn hóa

Tại Cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức, người lao động luôn an tâm công tác xác định tốt nhiệm vụ được giao và giữ vững môi trường văn hóa lành mạnh.

Hiện thị trấn, khu phố có tủ sách pháp luật, có phòng họp, đảm bảo phương tiện nghe, nhìn, đọc; có 07 khu phố có nhà văn hóa và khu thể thao. Thực hiện nếp sống văn minh từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Xây dựng người tốt, việc tốt các điển hình tiên tiến

Qua cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng con người Bình Phước nói chung và thị trấn Tân Khai nói riêng có tinh thần yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc; giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức tôn

trọng pháp luật, tôn trọng hương ước, quy ước của cộng đồng, có lối sống lành mạnh, có ý thức tự trọng, ứng xử có văn hóa, lịch thiệp.

Trong công tác triển khai thực hiện cuộc vận động tại cơ quan: các cán bộ, công chức, người lao động luôn gương mẫu, lắng nghe, tận tâm, trung thực, tận tụy với công việc được giao, làm tròn trách nhiệm của mình, vì Nhân dân phục vụ, niềm nở, thân thiện, giúp đỡ mọi người.

Qua công tác triển khai tại các khu phố, BCD luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng Nhân dân nâng cao đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, có tinh thần vượt khó, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

7. Tình hình triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

UBND thị trấn ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/3/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Tân Khai. Đến nay dự thảo quy ước các khu phố đã được lấy ý nhân dân và được người dân thống nhất thông qua dự thảo quy ước.

8. Tình hình triển khai Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp, Khu phố văn hóa”, “Xã, thị trấn tiêu biểu”

UBND thị trấn ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2024 về triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn thị trấn Tân Khai.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo thị trấn hướng dẫn Ban vận động các khu phố tiến hành họp tổ dân phố để các hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa; đăng ký thực hiện CVĐ người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt và đăng ký bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Có 3.605/3.605 hộ, đạt 100% gia đình đăng ký thực hiện.

Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt” 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị trấn của BCD thị trấn./

Nơi nhận:

- BCD huyện;
- TT Đảng ủy; TT HĐND thị trấn;
- CT, các PCT UBND thị trấn;
- Thành viên BCD thị trấn;
- Chi bộ, BQL các khu phố;
- Lưu: VT BCD.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN
Lê Viết Truyền

